



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๖๐

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) (ทราบ)/
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาด้านวิชาการ (ทราบ)/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ (ทราบ)/เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ (ทราบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอขอบรรจุหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (ภาคสมทบ) เข้าสู่แผน
รับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ทำการ
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (ภาคสมทบ) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
จำนวน ๒๔ คน โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
และสำนักบริหารและพัฒนาด้านวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เทียบเข้าเรียน ๔ ปี ต่อเนื่อง (ภาคสมทบ) ยังไม่ถูกบรรจุเข้า
สู่แผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะเปิดรับเพียงปีการศึกษาเดียว
เนื่องจากหลักสูตรเกษตรป่าไม้ จะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และด้วยข้อจำกัด
ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (ภาคสมทบ) เข้าสู่แผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะเปิดรับเพียงปีการศึกษาเดียว และให้นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (ภาคสมทบ) เข้าสู่แผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้เปิดรับเพียงปีการศึกษาเดียว และเสนอคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ